



ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ต่อมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติให้ทุกกระทรวงมอบหมายงานให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทำงานบางอย่างนอกสถานที่ตั้งได้อย่างเหมาะสม รวมถึงรับทราบแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ก.พ. โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนด แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือกำหนดวิธีปฏิบัติราชการแบบยืดหยุ่นได้ ขณะเดียวกันที่ประชุม ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีข้อสั่งการให้กำหนดแนวทางการทำงานในลักษณะ เหลือเวลาทำงานและพักกลางวัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work at home) กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ห้ามข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปต่างประเทศ นอกจาก จะมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดหรือเป็นการเข้าร่วมการประชุมตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ให้พิจารณาตาม ความจำเป็นและเหมาะสมโดยจะต้องมีมาตรการป้องกันตนเองจากการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

๒. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เดินทางกลับมาจากหรือเดินทางผ่าน หรือมีเส้นทางแวะผ่าน (Transit/Transfer) ประเทศที่เสี่ยงหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือข้าราชการผู้ซึ่งสัมผัสโรคหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ว่าจะได้รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรคดังกล่าวที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากปรากฏผลการตรวจ คัดกรองยืนยันว่ามีภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อโรค หรือถูกแยกกักหรือกักกันตัว หรือปฏิบัติตามมาตรการที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้ง ตามปกติได้ ให้พิจารณาดำเนินการตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ โดยให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ระบายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ ทันที โดยให้ถือว่าข้าราชการดังกล่าวไม่สามารถมาปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษและ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจำนวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ ทั้งนี้ หากพฤติการณ์ซึ่งเป็นเหตุแห่งการไม่สามารถมาปฏิบัติราชการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ หรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว

๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยอาจพิจารณาจากความเหมาะสมของตำแหน่ง คุณลักษณะ ของบุคคล ลักษณะงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางในการกำกับและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการและ การให้บริการประชาชน รวมทั้งไม่ทำให้เป้าหมายและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง

๔. หลีกเลี่ยงการเดินทางไกลข้ามจังหวัด งดการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง และ สถานที่ที่มีคนมารวมชุมนุมเป็นจำนวนมาก หรือสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๕. หลีกเลี่ยงการประชุมและการสัมมนา หรือกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงต่อ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรม ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามแนวทางเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

๖. การดูแลด้านอาคารและสถานที่ ให้ถูกสุขลักษณะ โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๖.๑ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู เป็นต้น

๖.๒ ทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับ หรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ

๖.๓ ทำความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจ เป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิด ประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ฯลฯ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

๖.๔ จัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง สบู่ล้างมือ เป็นต้น

๖.๕ จัดโต๊ะอาหารและที่นั่งในโรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย